



# สารครูตาสตร

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### สัมมนาอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา



ฝ่ายพัฒนานวิชาชีพรู คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวิชาชีพรู จัดสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อาจารย์นิเทศก์ที่มีประสบการณ์กับอาจารย์นิเทศก์ใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร สิริวิชญากร (อาคาร 19 ) คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## อบรกรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์คำจันทร์ รมเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปมีความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง ความสามารถด้านตัวเลขและเหตุผล ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการวัดผลประเมินผลและวิจัยการศึกษา จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์





ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) จำนวน 169 คน ที่ปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พชณี กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเพ็ญฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทราชलगरण มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลีนี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพุทธจักร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“จัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562”



ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณภูมิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดกิจกรรมทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับงบประมาณ ปี 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พชณี กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

“เทคนิคการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี”

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการอบรม “เทคนิคการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลีนี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”